

มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคุณแฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

🕒 นำเสนอเมื่อ 16 มิ.ย. 2559

พบเรื่องสุดฮือฮาที่ จ.อุดรธานี กับโรงเรียนบ้านหมากแข้ง มีเด็กนักเรียนฝาแฝดมากที่สุดในประเทศไทยถึง 29 คู่ 58 คน!

วันที่ 15 มิ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ซึ่งมีผู้แชร์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กจากเพจ TALK TODAY ONAIR ว่า "ทานทราบหรือไม่ว่า โรงเรียนบ้านหมากแข้งของเรา พี่น้องชาวอุดรมีนักเรียนที่เป็นฝาแฝดรวมกันถึง 29 คู่!!!!!! จะมากที่สุดในประเทศหรือไมคงต้องติดตามลุ้นกันนะครับ" พร้อมนำภาพถ่ายของครูและนักเรียนที่อยู่หน้าระเบียงห้องของอาคารเรียน มีภาพนักเรียนที่เป็นคู่ฝาแฝดจำนวนมากโพสลงในเพจ ขณะที่เริ่มมีเริ่มมีผู้ที่ติดตามเพจทั่วโลกให้ พร้อมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น มีหลานตัวเองในภาพ และเด็กคู่แฝดที่ถ่ายภาพลงนารักมาก

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ ร.ร.บ้านหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี และพบ นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.ร.ร.บ้านหมากแข้ง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยทาง ผอ.โรงเรียน ได้ประกาศเรียกให้เด็กนักเรียนคู่ฝาแฝดที่มาเรียนหาพบที่ห้องทำงานเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้บันทึกภาพและพูดคุยกับนักเรียนคู่ฝาแฝดทั้ง 29 คู่ หรือ 58 คน

สำหรับนักเรียนคู่ฝาแฝดที่เข้าเรียนที่ ร.ร.บ้านหมากแข้ง เป็นนักเรียนคู่ฝาแฝดที่มีทั้งแฝดชาย แฝดหญิง และแฝดคู่ชายหญิงที่เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6 ที่ทางโรงเรียนจัดทำเอกสารไว้แยกเป็นคู่แฝดชาย 12 คู่ คู่แฝดหญิง 14 คู่ และคู่แฝดชาย-หญิง 3 คู่ เป็นคู่แฝดเรียนชั้น ป.1 จำนวน 2 คู่ เรียนชั้น ป.2 จำนวน 3 คู่ เรียนชั้น ป.3 จำนวน 6 คู่ เรียนชั้น ป.4 จำนวน 3 คู่ เรียนชั้น ป.6 จำนวน 5 คู่ เรียนชั้น ม.1 จำนวน 4 คู่ เรียนชั้น ม.2 จำนวน 4 คู่ เรียนชั้น ม.3 จำนวน 1 คู่ และเรียนชั้น ม.6 จำนวน 1 คู่ ในจำนวนนี้มีเด็กแฝดที่เป็นแฝดชาย-หญิง ลูกครึ่งไทย-เบลเยียม ที่เรียนอยู่ชั้น ม.2

นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เปิดเผยว่า การพบว่าทางโรงเรียน มีนักเรียนคู่ฝาแฝดมาเรียนจำนวนมาก เนื่องจากการที่สังเกตเห็นนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนที่หน้าประตูในตอนเช้า เห็นว่ามีนักเรียนเดินกันมาเป็นคู่ ๆ ที่มีหน้าตาเหมือน ๆ กัน ร่างกายใกล้เคียงกันหลายคน จึงตั้งข้อสังเกตและสอบถามกับนักเรียนว่า เป็นฝาแฝดกันใช่ไหม ซึ่งเด็ก ๆ ก็ตอบว่าใช่ จึงทราบว่าที่โรงเรียนมีนักเรียนแฝดมาเรียน แต่ไม่ทราบว่ามีการมีคู่กี่คน จึงมีแนวความคิดว่า นักเรียนของโรงเรียนนี้มี 3,646 คน น่าจะมีนักเรียนแฝดมากพอสมควร จึงให้อาจารย์ประจำชั้นสำรวจจมาว่า แต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนฝาแฝดอยู่กี่คู่

ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ยังกล่าวอีกว่า หลังจากนั้นก็จึงทราบว่าที่โรงเรียนของเรามีนักเรียนคู่ฝาแฝดมากถึง 29 คู่ 58 คน หากนักเรียนทั้ง 58 คนไปเรียนที่โรงเรียนตามชนบท สามารถเรียนได้ทั้งโรงเรียนเลย ซึ่งจากการสำรวจทราบว่า คู่แฝดที่เข้าเรียนมีทั้งแฝดชาย-ชาย, แฝดหญิง-หญิง และแฝดชาย-หญิง ทำให้ช่วงเช้าวันนี้ได้นำนักเรียนฝาแฝดทั้ง 29 คู่ ออกมาร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เพื่อให้เพื่อนนักเรียนใน ร.ร.บ้านหมากแข้ง ได้รู้ว่า ทางโรงเรียนมีนักเรียนแฝดถึง 29 คู่ จนมีผู้ถ่ายภาพและนำภาพไปโพสลงในเฟซบุ๊กจนมีผู้สื่อข่าวเข้ามาทำข่าว"

นายสุรพล ยังกล่าวทิ้งท้าย หลังจากทราบว่านักเรียนของโรงเรียนเราเป็นคู่แฝดถึง 29 คู่

ทำให้दनแปลกใจและประทับใจว่า ผู้ปกครองของนักเรียนนัดหมายกัน หรือไม่ได้นัดหมายกัน

นำลูกหลานที่เป็นคุณแฝดมาเรียนที่นี่

ซึ่งข้อมูลของโรงเรียนอื่นเราไม่ทราบว่าจะมีคุณแฝดมาเรียนร่วมกันมากเท่านี้หรือไม่ ทั้งนี้คุณครูทุก ๆ คน รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียน รู้สึกภาคภูมิใจที่ว่า จากที่เราเก็บข้อมูลจนทราบว่า มีนักเรียนคุณแฝดมาเรียนมากถึง 29 คู่ หมายถึงความว่องไวก็จะมีคนที่รักกันมากกว่าคนอื่น ๆ ถึง 29 คู่ 58 คน เพราะเขาเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต้องมีความรักความผูกพันกันมาก หวังว่าทั้ง 29 คู่ จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการตั้งใจเรียน ความรักความสามัคคี ให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียนทั้งหมด

ขณะที่ ด.ช.บีแอร์ ชนาธิป ฟาน เบลเลอเค็ม และ ด.ญ.โซฟี ชนาธิป ฟาน เบลเลอเค็ม 2 พี่น้องแฝดชาย-หญิงลูกครึ่งไทย-เบลเยียม บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ และยิ่งดีใจที่ทราบว่า มีนักเรียนคุณแฝดจำนวนมากถึง 29 คู่ ทำให้รู้สึกตกใจว่าทำไมไม่มีฝาแฝดมาเรียนโรงเรียนเดียวกันมากถึงขนาดนี้ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีถึง 29 คู่ ทราบว่ามีคุณแฝดมาเรียนเพียง 3 คู่เท่านั้น

ส่วนคุณแฝดคู่อื่น ๆ บอกว่า ตอนแรกที่มาเรียนก็มีปัญหาที่ครูและเพื่อน ๆ มักจะทักผิดทักถูกเพราะหน้าตาที่เหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ครูและเพื่อน ๆ ก็สามารถแยกแยะออกว่าใครเป็นใคร ขณะที่ทาง ร.ร.นานาชาติแห่งนี้ น่าจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณแฝดมาเรียนในที่เดียวกันมากที่สุดในประเทศไทย จากที่เคยมีข่าวออกในปี 2557 ที่ ร.ร.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี มีคุณแฝดมาเรียน 16 คู่และครูแฝด 2 คู่ รวม 18 คู่ และมีข่าวว่าที่ ร.ร.เรืองวิทยพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มีคุณแฝดมาเรียนที่โรงเรียน 6 คู่

ที่มาจาก [Bright TV 20 วันพุธ 15 มิถุนายน 2016](#)

ขอขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจากเฟซบุ๊ก TalkToday Onair